

**QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC**  
**Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh)**  
**(Mã TTHC: 1.004045)**

Quy trình xử lý công việc				
TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu, kết quả
Bước 1	<p><b>Tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi.</b> Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính: học bạ; giấy khai sinh; giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân; văn bằng, chứng chỉ có liên quan.</p> <p><i>(Không yêu cầu thí sinh nộp xác nhận nơi cư trú. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác để tra cứu thông tin cư trú của thí sinh)</i></p>	Công an cấp huyện	Trong giờ hành chính	Theo biểu mẫu đăng ký dự tuyển của Bộ Công an
Bước 2	<p><b>Tổ chức sơ tuyển.</b> Công an các đơn vị, địa phương thành lập Hội đồng sơ tuyển, tổ chức sơ tuyển và cấp giấy chứng nhận <b>đạt</b> hoặc <b>không đạt</b> điều kiện sơ tuyển. Nội dung sơ tuyển gồm:</p>	Công an cấp tỉnh		
	+ Kiểm tra hồ sơ, điều kiện học lực <i>(theo điều kiện dự tuyển từng đối tượng theo hướng dẫn tuyển sinh hằng năm).</i>	Công an cấp huyện	Theo lịch trình kế hoạch tuyển sinh hằng năm của Bộ Công an	Theo biểu mẫu của Bộ Công an
	+ Kiểm tra kết luận đối tượng dự tuyển, thời gian cư trú	Công an cấp huyện, PC06		
	+ Kiểm tra, kết luận tiêu chuẩn sức khỏe <i>(đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và các quy định khác của Bộ Công an).</i>	PX01, Y tế		

	+ Kiểm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị ( <i>Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của X01</i> )	PX01		
<b>Bước 3</b>	<b>Thông báo trúng tuyển, hoàn thiện hồ sơ nhập học.</b> Căn cứ giấy báo nhập học của các học viện, trường CAND, tiến hành thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển về đơn vị sơ tuyển để thực hiện thủ tục, hoàn thiện và bàn giao hồ sơ nhập học theo quy định.	PX01, Công an cấp huyện	Theo lịch trình kế hoạch tuyển sinh hằng năm của Bộ Công an	Theo biểu mẫu của Bộ Công an